

Số: 74 /TB-CNTĐ-TT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2017

### THÔNG BÁO

#### Về việc góp ý công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HKI năm học 2016-2017

Thực hiện kế hoạch số 202/KH-CNTĐ-TT ngày 14 tháng 12 năm 2016 về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HKI NH 2016-2017;

Phòng Thanh tra – Pháp chế đã thực hiện báo cáo công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV HKI năm học 2016-2017;

Qua thực hiện tổng hợp, phân tích kết quả các nội dung đóng góp của HSSV về hoạt động giảng dạy của giảng viên, nhận thấy, đa số HSSV đánh giá cao quá trình làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của giảng viên.

Bên cạnh đó còn một số tồn tại trong công tác khảo sát như: Số lượng người học thực hiện phản hồi thấp, cần có giải pháp tăng tỉ lệ HSSV thực hiện khảo sát; Nội dung câu hỏi được đánh giá khó hiểu, trùng lặp;... Vì vậy cần thiết phải sửa đổi, cải tiến phương thức, nội dung triển khai việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học nhằm mục đích phục vụ cho GV tự điều chỉnh, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy của bản thân, của Khoa, của nhà trường. Đề công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học từng bước được hoàn thiện, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, góp ý nội dung sau:

1. Dự thảo báo cáo công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HKI năm học 2016-2017 (đính kèm)
2. Phương án Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học (đính kèm)
3. Nội dung phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (đính kèm)
4. Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kì II năm học 2016-2017 (đính kèm)

Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng gửi phản hồi về Phòng Thanh tra- Pháp chế, qua địa chỉ email: [nguyenthithanhuyen@tdc.edu.vn](mailto:nguyenthithanhuyen@tdc.edu.vn) (cô Nguyễn Thị Thanh Huyền) trước ngày 06/06/2017.

Trân trọng./.

KT. HIỆU TRƯỞNG  
P. HIỆU TRƯỞNG

TP. THANH TRA - PHÁP CHẾ

Nơi nhận:

-Hiệu trưởng;

-Các Phòng/Khoa/Trung tâm;

-Luu: TT, HC.



Nguyễn Xuân Hoàn

Nguyễn Thị Thanh Huyền